

การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานี
สถานีตำรวจภูธรหนองขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งานสอบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ซีแจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑.หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดี ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ผกก.๑/ รอง ผกก.(สอบสวน) ฯ หัวหน้างานสอบสวน กำชับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่งานสอบสวน</p>
<p>๒. หัวหน้าสถานี กำชับให้ พงส.๑ ทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษลงในระบบการดำเนินคดี และลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และให้ทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า</p>	<p>๒.พงส.๑ เจ้าของสำนวนการสอบสวน เสนอสำนวนการสอบสวนให้ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ผกก./รอง ผกก.(สอบสวน) ฯ หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>๓. หัวหน้าสถานี กำชับให้ พงส.๑ ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ รวมทั้งระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องข้อข้อการสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ การรวบรวมพยานหลักฐานให้ระบุงการได้มาของพยาน หลักฐาน และการดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น ๆ</p>	<p>๓.หัวหน้าสถานีตรวจสอบหลักฐานการแจ้งผลความคืบหน้าการดำเนินให้กับผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทุกคดี/สำนวน ทุกกระยะ ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน</p>	<p>- ตรวจสอบเรื่องเรียน ไม่พบพนักงานสอบสวนถูกร้องเรียนเกี่ยวกับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับการไม่ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด</p>

งานสอบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔. กำชับให้ แจ้งผลความหน้า การสอบสวนให้ผู้ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทราบตามกำหนดระยะเวลา ๕. มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การ ทุจริตต่อ การรับสินบน ของ พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ งานสอบสวน	

ภาพประกอบการดำเนินงาน



พ.ต.อ.เกริกศิษฐ์ เนียมมณี ฝกก.สภ.หนองขาม , พ.ต.ท.อานูภาพ คาศิวี รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.หนองขาม ได้ประชุมพนักงานสอบสวน มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน โดยให้ยึดระเบียบ ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด และห้ามเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด ทุกนายรับทราบ